

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่มูลศาสนาเสนอภาพไว้พร้อมกับได้สรุปว่าพระโพธิสัตว์
ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าด้วยใจเป็นเวลา 7 อสงไขยมีพระพุทธเจ้าเกิดมากถึง 1 แสน 2 หมื่น 4 พัน
พระองค์อีกมิติ 1 ว่ามีจำนวน 1 แสน 2 หมื่น 5 พันพระองค์

ส่วนในการปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าด้วยวาจา นั้น มูลศาสนาไม่ได้ยกเรื่องประกอบบอก
ไว้แต่ชื่ออสงไขย 9 อสงไขยและจำนวนพระพุทธเจ้าที่ทรงอุบัติในแต่ละอสงไขย รวมทั้งหมดมี 7
หมื่น 2 พันพระองค์และอีกมิติ 1 ว่ามี 8 หมื่น 7 พันพระองค์

เมื่อมูลศาสนาได้กล่าวถึงการปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าของพระโพธิสัตว์ด้วยใจและปาก
ได้ 16 อสงไขยแล้วจากนั้นจึงได้กล่าวถึงการปรารถนาด้วยทั้งใจและวาจาอีก 4 อสงไขย เพื่อให้เห็น
ประจักษ์ชัดเจน จึงได้กล่าวประวัติของพระพุทธเจ้าอีก 27 พระองค์คือพระศัพทังกร ในเวลานั้น
พระโพธิสัตว์ก็ได้เกิดร่วมศาสนาของพระองค์ด้วย แต่ยังไม่ได้รับการทำนายว่าจักได้เป็นพุทธเจ้า
แม้ในกาลที่พระเมธังกรและสรณังกรทรงอุบัติขึ้นมาในโลก โปธิสัตว์ก็ยังไม่ได้รับการพยากรณ์อยู่
นั่นเอง トラบจนถึงเมื่อพระทีปังกรทรงอุบัติขึ้นมา โปธิสัตว์ได้เกิดเป็นพราหมณ์นามว่า สุเมธ
ภายหลังได้ออกบวชจนได้ฌาน ได้ทอดตนเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าที่บังกรพร้อมสาวกเดินข้าม
ไป เมื่อพระทีปังกรได้ทอดพระเนตรเป็นความดีเดี้ยวของดาบสตนนั้นจึงได้ทรงพยากรณ์ว่า จัก
ได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคต หลังจากนั้น โปธิสัตว์เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏเป็นเวลานาน
และได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าอีก 20 พระองค์มีพระพุทธเจ้าโกณฑัญญะเป็นต้น จนถึง
พระเวสสภูพุทธเจ้า

เพื่อให้เห็นความสำคัญของภัททกับปีที่มีพระพุทธเจ้าทรงอุบัติมากถึง 5 พระองค์ มูล
ศาสนาได้บรรยายการสูญสิ้นโลกและการเกิดโลกพร้อมกันไป นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงดอกปทุม
อันเป็นเครื่องหมายสำหรับทำนายว่าจะมีพระพุทธเจ้าทรงบังเกิดเป็นจำนวนกี่พระองค์และพัฒนา
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งมนุษย์และวงศ์ของพระเจ้าสมมุติราชซึ่งเป็นวงศ์ของพระพุทธเจ้าโคตม เริ่ม
ตั้งแต่พระเจ้าสมมุติราช トラบจนถึงราหูลุมาร ภัททกับปีซึ่งเป็นกัลป์ที่พระพุทธเจ้าโคตรมะจะทรง
อุบัติเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ 4 ภายหลังพระพุทธเจ้า 3 พระองค์ คือพระกกุสันธะ พระโกนาคมะ
และพระกัสสปะ ในยุคของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ พระโพธิสัตว์ก็ได้เกิดมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินบ้าง
เป็นพราหมณ์บ้าง ได้สร้างบารมีด้วยการให้ทานเป็นอันมากและได้รับการทำนายว่าจักได้เป็น
พระพุทธเจ้า เมื่อสิ้นชีวิตจากชาติที่เกิดร่วมพระกัสสปแล้ว โปธิสัตว์ได้เกิดอีกหลายแสนชาติ พระ
ชาติสุดท้ายในมนุษย์โลกคือเวสสันดร เมื่อจุติจากชาตินั้นได้ไปเกิดเนสนันตคฤสดีเทวาบุตรในสวรรค์
ชั้นดุสิต